



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด  
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2568

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.กสท.) เรื่อง ขั้นตอน วิธีการเลือกตั้ง และการรับสมัครนิติบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2567 เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ และข้อ 8 ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ของผู้สมัครตามเอกสาร และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในเอกสารการสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้าม มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ ดังนี้

1. บริษัท โกรว์โพรฟิท จำกัด
2. บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด

หากปรากฏว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามไม่ตรงตามที่รับรองตนเอง จะถือว่าผู้สมัคร รายนั้นขาดคุณสมบัติ

สอ.กสท.กำหนดวันเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเสตมภ์ทอง บริษัท ไพรชณีย์ไทย จำกัด ตามหนังสือขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ลงวันที่ 9 มกราคม 2568 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณา 6.4 เรื่อง เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2568 ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ต้องมาแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง โดยวิธีเปิดเผย ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง คะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งลำดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง จำนวนหนึ่งนิติบุคคล

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2568

(นายนิธิ มาวิเลิศ)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด